

พ่อเมืองตักสิลาเดินทางจัดระเบียบสังคม คุมเข้มสถานบันเทิงแก้ปัญหาขนรก

เมืองตักสิลาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นเมืองศาสนา การจัดระเบียบสังคมเพื่อให้เป็นระบบและระเบียบของสังคมนั้น จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจาก จ.มหาสารคาม มีปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะเรื่องเสพยาบ้าที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นจังหวัดจึงร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งมาตรการปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้นไปตามนโยบายของรัฐบาล



ผู้ประกอบการสถานบริการให้ทำตามระเบียบกฎหมาย เบื้องต้นพบเยาวชนแต่งชุดไม่เหมาะสมเข้าไปใช้บริการจำนวนมาก และขอให้ผู้ประกอบการยึดระเบียบกฎหมาย ต้องไม่อนุญาตให้เยาวชนที่

แต่งชุดนักศึกษาเข้ามาใช้บริการโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ทางจังหวัดจะใช้กฎหมายเข้มข้นกับสถานบริการใกล้มหาวิทยาลัย และลงพื้นที่ออกตรวจสถานบริการให้บ่อยขึ้น พร้อมสั่งงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มี

นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผวจ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกพื้นที่ดำเนินการจัดระเบียบสังคม แหล่งมั่วสุมต่าง ๆ ทั้งด้านป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม สถานบริการให้อยู่ในกรอบของกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยกำชับทุกภาคส่วนขอความร่วมมือจากประชาชนให้สอดส่องดูแลแจ้งข่าวเบาะแส โดยเฉพาะหน่วยงานหลัก ฝ่ายการปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข พัฒนาสังคม โดยได้สั่งการให้คณะทำงานในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับผู้ใหญ่บ้าน ล่าสุดได้ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตำรวจ และ อส. สถานบริการบนถนนเส้น

แอลกอฮอล์ทุกชนิดแก่นักเรียน นักศึกษาที่แต่งเครื่องแบบ อีกทั้งต้องไม่เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน สำหรับเป้าหมายที่สำคัญที่ดำเนินการออกตรวจ ได้แก่ สถานบริการบันเทิง ร้านอาหารจำหน่ายสุรา การไอเกะ หอพัก โรงแรม ร้านเกม รถมอเตอร์ไซด์ผิดกฎหมาย มีนโยบายสำคัญในทุกพื้นที่ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ สถานบันเทิงร้านจำหน่ายสุราจะต้องปิดให้บริการ 24.00 น. ร้านเกมต้องปิด 20.00 น. ไม่ปล่อยให้ เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็ก รวมทั้งยาเสพติด การเข้มงวดเรื่อง เสี่ยงแสง สื่อลามก เรื่องใบอนุญาต อย่างจริงจัง



วีระวัฒน์ ชื่นวาริน



นายสุทธินันท์ บุญมี รองผวจ.มหาสารคาม กล่าวว่า ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถือว่าได้ผลในระดับหนึ่ง ซึ่งดำเนินการอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้ประกอบการและผู้เข้าไปใช้บริการจะต้องให้ความร่วมมือกับทางราชการจะต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมบ้านเมือง ไม่ใช่เห็นประโยชน์ส่วนตัวฝ่ายเดียว

ถูกดำเนินคดีทันที ทั้งนี้จังหวัดยังมีมาตรการสำคัญในการตรวจสอบคือมีคณะกรรมการติดตามการตรวจเยี่ยมหอพักสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในเขต อ.เมืองและ อ.กันทรวิชัย เพื่อคุมเข้มในการแยกชายและหญิง

ด้าน พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวินิชย์ ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม กล่าวว่า ได้สั่งเจ้าหน้าที่ชุดสายสืบ ชุดปราบปราม ทั้ง 13 อำเภอให้สอดส่องดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนอย่างเข้มงวด และมีกรตั้งด่านตรวจยาเสพติดทุกเส้นทาง พร้อมนำโครงการ D.A.R.E ต่อต้านยาเสพติดไปอบรมเผยแพร่ตามสถานศึกษาให้เด็กและเยาวชนทราบถึงโทษของยาเสพติดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด.

กิริยา กากแก้ว